



## ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

### เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2547 ข้อที่ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณให้ทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับสมัครทุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

#### 1. ระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรทุนและงบประมาณ

พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สนับสนุนทุนละ 2,000 บาท

#### 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน

เป็นบุคลากรสายวิชาการ หรือ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ

#### 3. ลักษณะการให้ทุนสนับสนุน

ต้องเป็นการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในที่นี้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย หรือรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหัวหน้าหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โดยประเภทของการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

(ก) การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

